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 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธาน-ี สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี-ชาวบา้น จัดเสวนา

หาทางเก็บรักษาไม้พะยูงแหล่งสุดท้ายของโลกในภาคอีสานไว้ให้คนรุ่นหลังสะท้อนปัญหารัฐไม่สามารถแก้ได้

ล าพัง ส่วนชาวบา้นมองเป็นเรื่องปากท้องและคนดีมักมีชีวิตไมย่นืยาว 

            วันนี ้(28 ก.ค.) ผู้สื่อขา่วรายงานวา่ ที่ อ.โพธิ์ไทรจ.อุบลราชธานี สื่อสร้างสร้างสุขอุบลราชธานี 

ภายใต้การสนับสนุนของยูเสดจัดเสวนา “ไม้พะยูง สมบัติสุดท้าย ป่าไม้เมืองอุบล” โดยมีหน่วยงานด้านการ

อนุรักษ์รักษาป่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ ฝ่ายปกครองผู้น าองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนเขา้ร่วมพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และหาทางออกร่วมกัน 

        โดยนายกมล หอมกลิ่นผู้ด าเนินการเสวนาได้ถามถึงสถานการณ์การตัดไม้พะยูงในไทย ซ่ึงนายธวัชชัย

ลัดกรูด ผู้อ านวยการส านักจัดการป่าไม้ที่ 7 จ.อุบลราชธานี ระบุวา่ปัจจุบันการลักลอบตัดและขนย้ายไม้พะยูง

ออกจากเขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะประเทศเพื่อนบ้านยังมคีวามต้องการไม้ชนิดนี้

เนื่องจากมีความเช่ือวา่ไม้พะยูงเป็นไม้มงคลท าให้ไม้พะยูงเป็นไม้ที่มีมูลคา่สูงที่สุด 

        จึงเป็นแรงจูงให้ชาวบา้นลักลอบตัด และขนย้ายออกจากป่าให้นายทุนท าไม้ล าเลียงไปลงเรือขา้มแม่น้ า

โขงเขา้ประเทศลาวแล้วส่งต่อไปประเทศปลายทาง คอื จีนแผ่นดินใหญ่แต่บางครั้งมีการแปรรูปน ากลับเข้ามา

ขายในประเทศไทยโดยตั้งราคาขายแพงลิบลิ่ว 

           ส าหรับ จ.อุบลราชธานี เป็นทั้งต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงโดย

ผู้กระท าผิดจะต่อสู้ขัดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่เพราะของกลางมีราคาสูง ท าให้การท างานเป็นไปอย่าง

ยากล าบาก 

           ด้านการปราบปรามปัจจุบันมีการสนธิก าลังทั้งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์รักษาป่าไม้ ทหาร ต ารวจฝ่ายปกครอง 

อาสาสมัคร ตั้งหน่วยสกัดกั้นหน่วยติดตามจับกุมในพื้นที่เป้าหมาย ซ่ึงเป็นเขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์ที่ตั้งอยูต่าม

แนวชายแดนไทย ลาว และกัมพูชาและไม่สามารถใช้วิธปีราบปรามได้เพียงอยา่งเดียวจึงมคีวามพยายามขอ

ความร่วมมือจากผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแล 

           “ขณะนี ้ไม้พะยูง ซ่ึงเป็นสมบัติของชาติ พบมากบนเทอืกเขาภูพานและเทอืกเขาพนมดงรัก ในภาค

อีสานตอนล่างเพราะพื้นที่มีกายภาพตรงกับความต้องการเติบโตของพันธุ์ไม้พะยูงโดยเฉพาะในเขตอุทยาน

แห่งชาติใน จ.อุบลราชธานีมีไม้พะยูงขึน้ตามธรรมจ านวนมาก เพราะมีสภาพอากาศและพื้นดินที่เหมาะสมต่อ

การเติบโต” 

           แต่ปัจจุบันก าลังถูกคุกคามจากขวนการลักลอบตัดไม้มากขึ้นอนาคตเยาวชนอาจจะรู้จักแต่เพียงช่ือ ได้

เห็นจากรูปถ่ายถ้าไม่หยุดยัง้การลักลอบตัด พันธุ์ไม้พะยูงจะกลายเป็นเพียงต านานที่มีการเล่าขานสืบต่อกันมา

เท่านั้น        

     



 ขณะที่ นายชาญชัย งามเจริญผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานีได้กล่าวเสริมใน

ประเด็นเดียวกันวา่ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ดูแลพื้นที่เขตอนุรักษ์อยู ่6 จังหวัด และอุทยานแห่งชาติรวม 

17 แห่งอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่มีไม้พะยูงอยูม่ากที่สุดการท างานเพื่อป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ต้องไม่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการตัดไม้โดยผู้ปฏิบัติงานมีการจุดธูปสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และ

ไม่ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงอยา่งเด็ดขาด 

           ส าหรับมาตรการป้องปราม คอืตรวจค้นราษฎรทุกคนที่จะเดินเขา้ป่าอยา่งเขม้งวดเบื้องต้นชาวบา้นต้อง

ตอบค าถามให้ได้ว่า เขา้ป่าไปท าอะไรเพราะไม้พะยูงอยูบ่นภูเขา ถูกตัด และขนย้ายมาขา้งล่างได้อยา่งไรถ้าไม่มี

ชาวบา้นมีส่วนชว่ยเหลือ ทั้งการลักลอบตัด และขนย้ายซ่ึงประเด็นนีเ้ขา้ใจเป็นเรื่องปากท้องของชาวบา้น 

           การแก้ไขระยะยาวต้องชดเชยเรื่องสร้างอาชีพ เพื่อให้ชาวบา้นมีรายได้เช่น ปัจจุบันส่งเสริมให้ชาวบา้น

ปลูกต้นไผ่สร้างองคค์วามรู้ให้ชาวบา้นเห็นความส าคัญการมีไม้พะยูงอยูใ่นป่าส่วนเจ้าหน้าที่ต้องท างานให้หนัก

ขึ้นมกีารปรับแผนลาดตระเวนเข้มงวดถี่ย่ิงขึ้น สร้างจิตส านึกเรื่องความซ่ือสัตยพ์ัฒนาประสิทธภิาพในการจับกุม

ให้เห็นความเช่ือมโยงของขบวนการตัดไม้มีการเตรียมการอยา่งไร เพื่อใช้ในการปราบปรามให้ได้ผลยิ่งขึ้น 

           ด้าน พ.ต.อ.วรัตถ์เอก สายแก้ว ผกก.สภ.โพธิ์ไทรกล่าวถึงการสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดว่ามักได้ของ

กลางเป็นไม้กับรถยนต์ใช้บรรทุก ส่วนผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมไปได้เพราะมีการวางแผนในขัน้ตอนขนย้าย 

โดยมีคนดูต้นทางมีแรงงานขนย้ายที่เป็นคนในท้องถิ่น ส าหรับ อ.โพธิ์ไทรไม่มีการลักลอบตัดไม้พะยูง แต่เป็น

เส้นทางล าเลียงไปยังประเทศเพื่อนบ้านเม่ือการจับกุมจึงได้แคข่องกลาง แต่ไม่ได้ตัวผู้กระท าผิดท าให้ได้ใจท า

การลักลอบกระท าผิดต่อเนื่อง เพราะมีแรงจูงใจจากรายได้ที่สูงบวกกับการลงโทษผู้ขนยา้ยไม้ออกนอกประเทศ 

คอืการมีไม้หวงห้ามไวใ้นครอบครองเกินปริมาตรที่กฎหมายก าหนดและขอ้หาน าไม้พะยูงออกนอก

ราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านการเสียภาษีศุลกากรเป็นอัตราการลงโทษที่น้อย คุ้มคา่ต่อการเสี่ยง 

          นายวัฒนะ สารรัตน์ หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ อบ.2 (ดงคันไทร)กล่าวถึงกระบวนการจับกุม และ

การท างานของกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้พะยูงนอกจากตั้งจุดสกัดจับ ยังต้องประสานความร่วมมือกับชาวบา้นเพื่อหา

ขอ้มูลช่วงวันเวลาสถานที่ลักลอบน าไม้เข้าพื้นที่ส่วนขบวนการลักลอบตัดไม้ก็มีการท างานเป็นทีมทั้งสืบขอ้มูล

ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่มีทมีขนย้ายจากจุดตัดมายังจุดขนออกนอกประเทศ ระหว่างการขนย้ายก็มีรถคุม้

กันรถดูต้นทาง ถึงปลายทางก็มีทมีขนลงเรือ เรียกวา่ท างานเป็นขบวนการ 

           ช่วงฤดูฝนจะมีการขนย้ายไม้พะยูงมากที่สุดเพราะระดับน้ าในแม่น้ าโขงจะสูงขึ้นท าให้เรือใช้ขนไม้เข้า

เทียบท่าง่ายกวา่หน้าแล้ง สะดวกต่อการขนย้ายลงเรือปัจจุบันไม้ที่มีการขนย้ายออกเป็นไม้เก่าที่ซุกซ่อนรอเวลา

ขนย้ายออกส่วนไม้ตัดใหม่ขณะนีมี้น้อยการแก้ปัญหาต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนหวงแหนไม้พะยูงการจับ

เป็นแคป่ลายเหตุ ถึงเจ้าหน้าที่จะได้ผลงานการจับกุม แต่ความจริงก็คอืไม้เนือ้แข็งหายากอายุนับร้อยๆ ปีได้ถูก

ตัดไปแล้ว 



        

        นายกมล ผู้ด าเนินรายการ ได้สอบถามจิตส านึกกับคนในพื้นที่ซ่ึงนายศิรสิทธิ์ จรูญศรี นายกองคก์าร

บริหารส่วนต าบล (อบต.) หนามแท่งอ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า วันนีห้ลายคนมองไม้พะยูงคือ

สมบัติของเมืองอุบลราชธานี และของชาติแต่ชาวบา้นมองเป็นประเด็นเรื่องปากท้อง และการหารายได้ซ่ึงส าคัญ

กวา่เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวชาวบา้น และที่ผ่านมาชาวบา้นถูกท าให้รับรู้ว่าไม้พะยูงมมูีลคา่สูง แต่ไม่รู้วา่มีคุณค่า

อะไรบ้าง 

          ถ้าจะให้ชาวบา้นเขา้ไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาไม้พะยูงต้องให้ชาวบา้นเขา้ใจวา่ไม้พะยูงมคีุณคา่ มี

ความส าคัญต่อวถิีชีวิตอยา่งไรและต้องยอมรับความจริง คนส่วนใหญ่มองวา่เรื่องธุระไม่ใช่พลเมืองดีส่วนใหญ่

อายุไม่ยืน สังคมไทยเกรงใจ และให้เกียรติคนมีเงินคนรวยไม่ใช่คนด ี

          นายศิรสิทธิ์ ยังกล่าวอีกวา่ ตัวอยา่งประธานป่าชุมชนที่ท างานด้วยกันฐานะไม่ดี แต่มีจิตใจอาสา อยาก

ท าประโยชน์ให้สังคมจึงสร้างเครือขา่ยชาวบา้นเฝ้าระวัง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มานานหลายปีมีชาวบา้น

เพยีงน้อยนิดไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการลักลอบเช่ือวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่รักธรรมชาติรักป่าไม้ 

          แต่การท างานด้วยจิตอาสา ต้องใช้ทุนตัวเองในการดูแลรักษาป่าแม้บางครั้งได้รับงบประมาณสนับสนุน 

แต่ไม่มาก ซ่ึงการดูแลรักษาป่าไม้ คอืการรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชน การแก้ปัญหาต้องหาแนวร่วมทุก

ภาคส่วนต้องร่วมกัน ไม่เน้นเพยีงมูลคา่ไม้พะยูงแต่ไม้ทุกชนิดในประเทศไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะปัจจุบัน

พื้นที่ป่าเหลือน้อยมาก 

          ขณะที่ นายอ าคา คงทน อดีตประธานชุมชนป่าบ้านนาหว้า ต.ส าโรงอ.โพธิ์ไทร ให้ความเห็นที่ชาวบา้น

ตกเป็นจ าเลยในกรณีตัดไม้พะยูงส าหรับชุมชนบ้านนาหว้ารวมตัวจัดตั้งป่าชุมชนตั้งแต่ป ี2539 เพราะรู้สึกรัก

หวงแหนป่า และต้นไมทุ้กต้นโดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่แค่

ชุมชนบ้านนาหว้า แต่ทุกคนในโลกได้รับประโยชน์ด้วยกัน เพราะถ้ามีปา่ไม้ก็ได้อากาศดี ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี 

และลดภาวะโลกร้อน 

         ไม้พะยูงจัดเป็นกรณีพเิศษ เพราะเป็นทรัพยากรที่เหลือน้อยและอยากให้คนรุ่นหลังเห็นเป็นต้นไมเ้ป็นๆ

มากกวา่ซากซุงกองเกลื่อนกลากอยูต่ามที่ต่าง  ๆ

           นายบัญชา รุ่งรจนา หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติปา่ดงภูหล่นแสดงความเห็นวา่ เรื่องการตัดไม้พะยูง มอง

แบบแยกมิติไม่ได้เรื่องปากท้องก็ส าคัญ เรื่องการบุกรุกตัดไม้ก็ส าคัญต้องท าอยา่งไรให้ทุกคนเขา้ใจการมี

ทรัพยากรป่าไม้เป็นเรื่องส าคัญกรณีดงภูหล่น ปัจจุบันมีปา่ชุมชนอยู ่28 แห่งมีเครือขา่ยชาวบา้นที่ท างานร่วม

รณรงคท์ุกแห่ง 

         



แต่ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นพ่อแม่ท าอยา่งไรจะถ่ายทอดความรักหวงแหนป่าจากคนรุ่นเก่าสู่เยาวชนรุ่นใหม่

ให้เห็นความส าคัญ และรับรู้เหมือนกัน ซ่ึงต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ครอบครัวเรื่องนีจ้ึงไม่ใช่เรื่องของหน่วยงาน หรือของ

ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนจึงฝากให้ร่วมกันคดิเพื่อให้ปา่ไม้กลับมามีความสมบูรณ์อกีครั้ง 

        

        ผู้สื่อขา่วรายงานถึงการเสวนาครั้งนี ้เนื่องจากปัจจุบันในจ.อุบลราชธานี พบการลักลอบตัดไม้พะยูง

จากเขตป่าสงวนป่าอนุรักษ์ตามแนวชายแดนจึงเป็นห่วงว่าแหล่งไมพ้ะยูงแหล่งสุดท้ายของโลกที่อยูใ่นประเทศ

ไทยจะถูกท าลายจนหมด เพราะจากสถิติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเม่ือปี 2553 

ประเทศไทยมีไม้พะยูงเหลืออยูท่ั้งประเทศประมาณ 80,000 ต้นโดยลดลงจากเม่ือ 3 ปีก่อนกวา่ 50,000 ต้น 

           จึงมีการสนธิก าลังจากหน่วยปราบปรามทุกหน่วยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบตัดท าลาย แต่ในวงการคา้ไม้

ยังมคีวามต้องการเพราะเป็นไม้เนือ้แข็งช้ันดี มลีายไม้ที่สวยงามเหมาะแก่การน าไปใช้ในอุตสาหกรรมประดับ

ยนต์ โดยใช้ตกแต่งรถหรูราคาแพงรวมไปถึงน าไปท าเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งสักการะตามความเช่ือท าให้แม้ไม้พะยูง

จะมีราคาแพง แต่ในวงการคา้ไม้ยังมีความต้องการ 

           โดยกระบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง เริ่มตั้งแต่คนน าทางและท าหน้าที่ช้ีจุดไม้พะยูงในป่า จะได้รับ

คา่ตอบแทนต้นละ 5,000 บาทส่วนทีมตัด และทีมชักลากไม้ออกจากป่า ได้รับยาเสพติดและคา่เหนื่อยต้นละ 

10,000-20,000 บาท ส่วนทีมขนย้ายออกนอกประเทศได้รับค่าจ้างเป็นเที่ยวตามปริมาณไม้ 

           ท าให้ไม้พะยูงแต่ละต้นมคีา่ใช้จ่ายจากต้นทางเฉลี่ยต้นละ 50,000 บาทแต่เม่ือน าออกไปนอกประเทศ

ไปแปรรูปจะมีมูลคา่สูงขึ้นอกี 100-200 เท่าจึงมีความพยายามลักลอบตัดไม้ใหมใ่นป่าและหาซ้ือไม้เก่ามารวม

หมอนตามจุดต่างๆ เพื่อรอการขนย้ายออกไปนอกประเทศ 

          โดยกลุ่มคา้ไม้พะยูงรายใหญ่ เป็นนักลงทุนจากภาคกลางมีนักการเมืองระดับชาติคอยหนุนหลังใช้วิธจี้าง

วานผ่านนักการเมืองท้องถิ่นระดับนายก อบต.ให้หาคนในพื้นที่ช่วยกันตัด ขนย้าย ไปถึงการน าออกไปนอก

ประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของรัฐรู้เห็นเป็นใจด้วย 

 

           ส าหรับการเสวนาครั้งนี ้สามารถชมเทปรายการยอ้นหลังได้ที่ช่องSangsookวเีคเบลิทีวี โสภณเคเบิลทีวี 

ราชธานีเคเบิลทีวแีละทางทีวีดาวเทียม Next step ช่องของดีประเทศไทยรวมท้ังสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

อุบลราชธานี FM 102.75 MHz และสถานีวิทยุ Clean radio FM 92.50 MHz อุบลราชธาน ี

 



  

  

  

  

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี 

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและหาทางออกร่วมกัน ผ่านรายการ ร่วมทุกขร์่วมสุข  

ช่ือตอน “พะยูงสมบัติสุดท้ายปา่ไม้เมืองอุบล” 

ณ หน่วยปอ้งกันรักษาป่า อบ.๓ (โพธิ์ไทร) อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธาน ี

นายธวัชชัย  ลัดกรูด   

ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี 

  6. นายศิรสิทธิ์   จรูญศร ี นายก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนามแท่ง 

 

นายชาญชัย  งามเจริญ 

ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ อุบลราชธานี 

นายเลอพงษ ์ สุวานิช   

นายอ าเภอโพธิ์ไทร 

พ.ต.อ.วรัตถ์เอก  สายแก้ว  

ผกก.สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธาน ี

นายวัฒนะ  สารรัตน ์  

หัวหน้าหน่วยปอ้งกันรักษาป่าที่ อบ.๒ (ดงคันไทร) 

 

นายศิรสิทธิ ์ จรูญศร ี  

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนามแท่ง 
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ภาพผลงานการตรวจยึดจับกุมไม้พะยูง 


